
sþ. 31. Fyrirspurnir. [28. mál]
l. Til viðskiptaráðherra um jöfnun flutningskostnaðar á sementi.

Frá Ingólfi Jónssyni.

Er ætlun ríkisstjórnarinnar að nota heimild í lögum til þess að jafna flutn-
ingskostnað á sementi á þann hátt, að líkt verð geti verið á þeirri vöru um
land allt?

Ef svo er, hvenær má þá vænta þess, að það verði gert?

II. Til menntamálaráðherra um endurvarpsstöðvar sjónvarps á Austurlandi.

Frá Helga F. Seljan.

1. Hve margar smærri endurvarpsstöðvar fyrir einstök byggðarlög á Austur-
landi eru í umsjá og eigu heimaaðila ?

2. Hvenær ráðgerir Sjónvarpið að fullkomna þessar stöðvar og yfirtaka rekst-
ur þeirra að fullu?


